
 
 
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลกรดู 
สมัยประชุมวิสามัญ  สมัยที่  1  คร้ังที่ 1  ประจ า  2563 

วันที่  15  กันยายน  ๒๕63 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลกรูด 

อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 

********************** 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายทัตพล  เพชรจ าเริญ ประธานสภาฯ ทัตพล  เพชรจ าเริญ 
๒ นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน รองประธานสภาฯ วิสุทธิ์  พัฒน์จีน 
๓ นายสมโชค  สังฆ์ส าราญ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สมโชค  สังฆ์ส าราญ 
๔ นางลัดดาวรรณ  เพชรคุต สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ลัดดาวรรณ  เพชรคุต 
๕ นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ธนูศักดิ์  แพเพชรทอง 
๖ นายสหัส  จันทร์เพ็ง สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สหัส  จันทร์เพ็ง 
๗ นายสุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ สุรศักด์ิ  ชูศักดิ์ 
๘ นายสันติ  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สันติ  เมืองข า 
๙ นายส าราญ  จันทร์ภูชงค์ สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ ส าราญ  จันทร์ภูชงค์สุร 

๑๐ นายประยงค์   เพชรหนู สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ นายประยงค์   เพชรหนู 
๑๑ นายสายัณห์  เมืองข า สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ สายัณห์  เมืองข า 
12 นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย เลขานุการสภาฯ วีรวัฒน์  เมืองน้อย 

 

ผู้ไม่มาประชุม                    –ไม่มี – 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ท่ี ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
๑ นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ รองนายกเทศมนตรี ยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ 
๒ นางฤทัยรัตน์  ด าเกิงเกียรติ รองนายกเทศมนตรี ฤทัยรัตน์  ด าเกิงเกียรติ 
๓ นายสมศักดิ์  ทองเกตุ ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี สมศักดิ์  ทองเกตุ 
๔ ร.ต.ท.สุวิทย์  คงสมาน ท่ีปรึกษาเทศบาล ร.ต.ท.สุวิทย์ คงสมาน 
๕ นางสาวปัทมา  หมื่นสุนทร ผอ.กองคลัง ปัทมา  หมื่นสุนทร 
6 นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า ผอ.กองช่าง เชิงชาย  สมุทร์เก่า 
7 นายสรวิชญ์  ทองนา นิติกรช านาญการ สรวิชญ์  ทองนา 
8 นางสาวจิราวรรณ  กลับวิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จิราวรรณ  กลับวิลา 
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เร่ิมประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น.   

เมื่อท่ีประชุมพร้อม  นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย  ปลัดเทศบาล/ เลขานุการสภาฯ ให้สัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลต าบลกรูดเข้าท่ีประชุม  ตรวจสอบผู้เข้าประชุม มีสมาชิกสภาฯเข้าประชุม จ านวน   ๑1  คน  ครบ
องค์ประชุม  รองนายกเทศมนตรีพร้อมคณะ ข้าราชการ  เข้าร่วมประชุม เรียบร้อยแล้ว นายทัตพล เพชรจ าเริญ  
ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด  ได้มอบหมายให้  นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน  รองประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด  ท า
หน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระที่  1        เร่ือง ท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
          ๑.๑   รายงานสถานะการเงนิการคลัง  ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2563 
 

ประธานฯ                   ขอเชิญเจ้าหน้าท่ีกองคลัง  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย ท่ีเกี่ยวข้องน าเสนอและช้ีแจง 
 ให้ท่ีประชุมทราบ   

นายยงยุทธ  สังฆ์ส าราญ  รองนายกเทศมนตรี ชี้แจงว่า  ได้รับข้อมูลสถานะการเงินการคลังเทศบาลต าบลกรูด   
จากนักวิชาการการเงินและบัญชี  กองคลังเทศบาลต าบลกรูด  และได้รับมอบหมายจาก
ฝ่ายบริหารเป็นผู้น าเรียนช้ีแจง สรุปได้ดังนี ้

สรุปสถานการณ์การเงนิการคลัง  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
เทศบาลต าบลกรูด 

อ าเภอกาญจนดษิฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

................................................ 
 

1.รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ   2562 
 ปีงบประมาณ 2562  มีรายรับทัง้สิน้   52,884,424.65  บาท 

                                           มีรายจา่ย           48,623,876,79             บาท 

 มียอดรายรับสงูกวา่ยอดรายจ่ายจริง     4,260,547.86              บาท 
 หกั  เข้าเงินทนุส ารองเงินสะสม  15 %        639,082.18              บาท 

 ยอดรายรับจริงสงูกวา่รายจ่ายจริงเข้าเงินสะสม    3,621,465.68             บาท 

 
2.รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง  ณ วนัที่   31  สิงหาคม  2563  
 ประมาณการรายรับท่ีตัง้ไว้    63,000,000.00            บาท 

 รายรับจริง      46,446,501.34             บาท 

 รายจ่ายจริง                             33,005,389.78            บาท 

 รายรับสงูกวา่รายจ่าย                13,441,111.56            บาท 

 
3.รายงานสถานะการเงิน ณ  วนัที่  31  สิงหาคม   2563 
 เงินสะสม      21,626,726.39             บาท 



 เงินทนุส ารองเงินสะสม     27,525,091.67             บาท 
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สถานะการเงนิการคลัง  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
ณ  วันที่  31  สิงหาคม  2563 

เทศบาลต าบลกรูด 
อ าเภอกาญจนดษิฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

................................................ 
1.สถานะการคลัง 

  1.1  งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

         1.1.1  เงินฝากธนาคาร     64,563,639.97   บาท 

         1.1.2  เงินสะสม                                        21,626,726.39   บาท 

         1.1.3  ทนุส ารองเงินสะสม     27,525,091.67   บาท  

         1.1.4  รายการที่ได้กนัเงินไว้แบบก่อหนีผ้กูพนัและยงัไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน  -  โครงการ รวม  -      บาท 

 
2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

(1)  รายรับจริง  จ านวน              46,446,501.34         บาท ดังนี ้

หมวดภาษีอากร            546,357.18           บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สนิ          384,522.57           บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด           360,500.00           บาท 

หมวดภาษีจดัสรร                  23,304,351.59           บาท 

หมวดเงินอุดหนนุทัว่ไป       21,814,869.00           บาท 

หมวดเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ                                            35,901.00           บาท 

 
(2) รายจ่ายจริง  จ านวน                33,005,389.78       บาท ดังนี ้

งบกลาง          12,877,943.00 บาท 

งบบุคลากร         10,199,771.00 บาท 

งบด าเนินงาน           5,325,185.78 บาท 

งบลงทนุ           2,489,940.00          บาท 

งบรายจ่ายอ่ืน                        -                บาท 

งบเงินอุดหนนุ           2,076,660.00         บาท 

            รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสมเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่     -                บาท 

            รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินอุดหนนุเฉพาะกิจ                            35,890.00         บาท 

ระเบียบวาระที่  2        เร่ือง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งท่ี 2 ประจ าป ี 
2563    เมื่อวันท่ี   11  สิงหาคม  2563  (ครั้งท่ีผ่านมา) 
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ประธาน ฯ                  ขอให้ท่ีประชุมได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งท่ีแล้วว่า มีข้อความตอนใด   
ควรแก้ไขหรือเพิ่มเติมอีกหรือไม่   อย่างไร ขอมติท่ีประชุม  โปรดยกมือ 
  

ที่ประชุม ไม่มีการแก้ไข  และมีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้ง 
ท่ี 2 ประจ าป ี2563  เมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม  2563  จ านวน 8 เสียง  งดออกเสียง  
3 เสียง ไม่มีผู้ไม่รับรอง 

                              

ระเบียบวาระที่  3         เร่ือง  เพื่อพิจารณา  
3.1 เร่ือง  ความเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.
2563  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
 

ประธานสภาฯ       เชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายยงยุทธ  สังฆส าราญ  รองนายกฯ  ช้ีแจงว่าได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหารให้น าเรียนช้ีแจง การขอความ
เห็นชอบโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.2563  หมวดค่าท่ีดินและ
ส่ิงปลูกสร้าง เนื่องจากเทศบาลต าบลกรูดได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน  หมูท่ี  4  ต าบลกรูด  
ว่าได้รับแจ้งความเดือดร้อนจากประชาชนในท่ีประชุมหมู่บ้าน  เรื่องน้ าประปาและถนน
ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  ขอให้เทศบาลต าบลกรูดเปล่ียนแปลงโครงการท่ีต้ังไว้ใน
ปีงบประมาณ  2563  คือโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายต้นโพธ์ - แม่โมกข์  มา
ด าเนินการขยายท่อเมนจากถังประปาในซอยป้าสิริท่ีเทศบาลได้สร้างไวแล้ว  แต่ยังไม่
สมารถใช้ได้  และปรับปรุงซ่อมแซมหรือก่อสร้างถนนคอนกรีตสายไสใน - คลองมัน  
เนื่องจากถนนช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง  ตามหนังสือผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  
4  ลงวันท่ี  25  สิงหาคม  2563  และลงวันท่ี  9  กันยายน  2563  เทศบาลต าบล
กรูดจึงได้ด าเนินการส ารวจความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องดังกล่าวท่ีผู้ใหญ่บ้าน  หมู่
ท่ี  4  ได้แจ้งมา  เห็นว่าเป็นความเดือดร้อนจริงตามท่ีแจ้ง  เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนดังกล่าวโดยเร่งด่วน  เทศบาลต าบลกรูด จึงมีความ
จ าเป็นต้องโอนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563  
เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณจึงต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  ดังนี้ 
1. โอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน   ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2563  เนื่องจากไม่ได้ต้ังงบประมาณจึงต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- โอนลด  จ านวน  2,475,000.00.-บาท 
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที ่ดินและสิ่งก ่อสร้าง ค่า
ก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายต้นโพธิ์-แม่โมกข์ หมู่ท่ี  4  
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร  

   ยาว 1,000 เมตร   หนา 0.05 เมตร พื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.15 เมตร 
พร้อมตีเส้นจราจร  (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูดก าหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ท่ี 14) พ.ศ. 2562  
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-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ .ศ.  2561 – 2565)  ของ เทศบาลต าบล
กรูด  หน้า 84 ล าดับท่ี 35 (กองช่าง)  ต้ังไว้ 2,719,000.- บาท  คงเหลือก่อนโอน 
2,719,000.- บาท  โอนลด  2,475,000.- บาท คงเหลือหลังโอน 244,000.- 
บาท  
-โอนเพิ่ม  (ต้ังเป็นรายการใหม่)  จ านวน  2,475,000.-บาท     
โดยแยกเป็นแผนงานเคหะและชุมชน       งบลงทุน     ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง       
ค่าก่อสร้างส่ิงสาธารณูปโภค    
1) โครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์ -แม่โมกข์ และถนน

สายป้าสิริ หมู่ท่ี 4  จ านวน  496,000.- บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตท่อเมนประปา  โดยท าการวางระบบท่อจ่ายน้ าประปา ท่อ 
HDPE 100 PN 6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  110 มิลลิเมตร ความยาวรวม  1,800 
เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนท่ีเทศบาลต าบลกรูด ก าหนด) 
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ
ท่ี 14) พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2561 – 2565) (เพิ่มเติม ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 
2563  ของเทศบาลต าบลกรูด   หน้า  9 ล าดับท่ี 8 (กองช่าง) 

  2) โครงการปรับปรุงถนนสายไสใน-คลองมัน หมู่ท่ี 4  จ านวน  1,979,000.- บาท  
เพื ่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน โดยท าการปรับปรุงพื ้นทางเดิม ที่ช ารุดพร้อมเทผิว
จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร  ยาว   670 เมตร  หนา  0.15 เมตร 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตรพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย  0.05 
เ ม ต ร  ( ร า ย ล ะ เ อ ีย ด ต า ม แ บ บ แ ป ล น ที ่เ ท ศ บ า ล ต า บ ล ก ร ูด  ก า ห น ด )                                  
-เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับ
ท่ี 14) พ.ศ. 2562  
-เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   (พ .ศ.  2561 – 2565) ของ เทศบาลต าบล
กรูด    หน้า    81  ล าดับที่ 23 (กองช่าง)      การโอนงบประมาณดังกล่าวเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ.2543 หมวด 4 การโอนและ
แก้ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ 
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปล่ียน หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น
รายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ       มีท่านใดจะน าเสนอ หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  อย่างไร  
 

ที่ประชุม                    ไม่มี 

ประธานสภาฯ       หากไม่มีท่านใดเสนอหรือสอบถามเรื่องใด  ขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบในส่วน
การโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงานเคหะและชุมชน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปี 2563  ตั ้งจ ่ายเป็นรายการใหม่  โอนลดจากจ านวน  
2,475,000.00.-บาท  แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดิน
และส่ิงก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นโพธิ์-แม่โมกข์ หมู่ท่ี  4 เป็นโอนเพิ่ม  โครงการขยายเขต 



-5- 
 

ท่อเมนประปาหมู่บ้านริมถนนสายต้นโพธิ์-แม่โมกข์ และถนนสายป้าสิริ หมู่ท่ี 4  
จ านวน  496,000.- บาท ตามท่ีฝ่ายผู้บริหารได้เสนอหรือไม่  ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  2  เสียง  ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ 

ประธานสภาฯ           ต่อไปขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบในส่วนการโอนงบประมาณรายจ่ายในแผนงาน 
เคหะและชุมชน  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2563  ตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่  โอนลดจากจ านวน  2,475,000.00.-บาท  แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก ่อสร ้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นโพธิ์-แม่โมกข์ หมู่ท่ี  
4 เป ็นโอนเพิ ่ม โครงการปร ับปร ุงถนนสายไสใน -คลองม ัน  หมู ่ที ่ 4  จ านวน  
1,979,000.- บาท  ตามท่ีฝ่ายผู้บริหารได้เสนอหรือไม่  ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  2  เสียง  ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ 

3.2 เร่ือง  ขอความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตาม มาตรา  54  
แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  ในการด าเนินโครงการป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี  2  ต าบลกรูด    

ประธานสภาฯ       เชิญฝ่ายบริหาร หรือผู้ได้รับมอบหมาย  ช้ีแจงรายละเอียด 

นายยงยุทธ   สังฆ์ส าราญ   รองนายกเทศมนตรีฯ   ได้รับมอบหมายจากคณะผู้บริหารให้น าเรียนช้ีแจงการขอ 
ความเห็นชอบขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตาม มาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  ในการด าเนินโครงการป้องกันการบุกรุกท่ี
สาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี  2  ต าบลกรูด 

ด้วยเทศบาลต าบลกรูด  จะด าเนินโครงการป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  
หมู่ท่ี  2  ต าบลกรูด  แปลงหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  สฎ  0821  และแปลง  
เลขท่ี  สฎ  0800  หมู่ท่ี  2  ต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยการ
ด าเนินโครงการจะต้องมีการขุดลอกเป็นคูน้ ารอบแนวเขตท่ีดินสาธารณประโยชน์ท้ังสองแปลง
ดังกล่าวเพื่อเป็นการแสดงแนวเขตท่ีชัดเจนป้องกันการบุกรุกของประชาชน  แต่ก่อนท่ีจะ
ด าเนินโครงการจะต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  ซึ่งตามแบบค าขอก าหนดต้องแนบรายงานการประชุม
สภาท้องถ่ินท่ีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์
ดังกล่าว  ซึ่งถือว่าเป็นเขตป่า  ตามพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484   ดังน้ัน  เพื่อให้
โครงการดังกล่าวสามารถด าเนินการไปด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์  เทศบาลต าบลกรูดจึงมี
ความจ าเป็นต้องน าเรื่องการขอให้สภาเทศบาลต าบลกรูดให้ความเห็นชอบการเข้าท า
ประโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์แปลงดังกล่าว  ซึ่งถือว่าเป็นเขตป่า  ตามมาตรา  54  
เขตป่า  พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  เพื่อจะได้น าเป็นหลักฐานแนบการขออนุญาตเข้า
ท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  เพื่อให้ป่า
ไม้พิจารณาอนุญาตและจะได้ด าเนินการโครงการฯ  ต่อไปครับ  ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ       มีท่านใดมีข้อสงสัยท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  อย่างไร 

นายธนูศักด์ิ  แพเพชรทอง  สท. เขต 1  อยากทราบว่ารายละเอียดของโครงการท่ีจะด าเนินการมีท้ังหมดกี่ไร่ 



-6- 

ประธานสภาฯ       ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 

นายเชิงชาย  สมุทร์เก่า  ผอ.กองช่าง  พื้นท่ีท่ีจะด าเนินโครงการดังกล่าวมี  จ านวน  2  แปลง  คือ  แปลง
หนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  สฎ  0821  มีเนื้อท่ีท้ังหมด  ประมาณ  60  ไร่  
1  งาน  77  ตารางวา  และแปลงหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  เลขท่ี  สฎ  
0800   มีเนื้อท่ีท้ังหมด  ประมาณ  3  ไร่   2  งาน  58  ตารางวา  โดยโครงการ
ดังกล่าวสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบในการต้ังบประมาณให้ด าเนินโครงการไว้แล้ว  ตาม
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ.2563  แต่การด าเนินโครงการนั้นตาม
มาตรา  54  แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  ก าหนดว่าการด าเนินโครงการ
ลักษณะดังกล่าวถือว่าเป็นการเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  จะต้องขออนุญาตและได้รับ
การอนุญาตจากป่าไม้ก่อนด าเนินการ 

ประธานสภาฯ       มีท่านใดสงสัยประการอื่นท่ีจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุม                   ไม่มี 

ประธานสภาฯ       หากไม่มีท่านใดเสนอหรือสอบถามเรื่องใดอีก  ขอให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะเห็นชอบให้
เทศบาลต าบลกรูดเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีสาธารณประโยชน์  ในการด าเนินโครงการป้องกัน
การบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์  หมู่ท่ี  2  ต าบลกรูดแปลงหนังสือส าคัญส าหรับท่ีหลวง  เลขท่ี  
สฎ  0821  และแปลง  เลขท่ี  สฎ  0800  หมู่ท่ี  2  ต าบลกรูด  อ าเภอกาญจนดิษฐ์  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อจะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่า  ตามมาตรา  54  แห่ง
พระราชบัญญัติป่าไม้  พ.ศ.2484  หรือไม่  ผู้ใดเห็นชอบโปรดยกมือ 

 

ที่ประชุม                   มีมติเห็นชอบ  จ านวน  9  เสียง  งดออกเสียง  จ านวน  2  เสียง  ไม่มีผู้ไม่เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๔         เร่ืองอื่น  ๆ 
   

ประธานสภาฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติม โปรดน าเรียนท่ีประชุม 
 

นายธนูศักด์ิ  แพเพชรทอง สท.เขต 1  ขอสอบถามการด าเนินการของเทศบาล  จ านวน  4  เรื่อง 
1.  เรื่องโครงการท าถนนของหมู่ท่ี  3  บ้านปากคู  ท่ีสนามกีฬาปีงบประมาณนี้ได้จะได้
ด าเนินการหรือไม่อย่างไรครับ 
2.  เรื่องได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ใช้เส้นทางถนนสายหมออี๊ด – ส านักไฟ  เป็นหลุมเป็น
บ่อ  2  หลุมใหญ่ๆ  ประชาชนได้รับความเดือดร้อน   
3.  เรื่องการท าแนวกั้นน้ าของหมู่ท่ี  5  บ้านน้ าร้อน  ท่ีผ่านมาน้ าหลากน้ าในคลองหนุน
ติดต่อกันมาสองวัน  ท าให้น้ าท่วมมาบนถนนสายบ้านปากคู – บ่อน้ าร้อน  ซึ่งขนาดฝน
ยังไม่ตกชุกปัญหาก็เกิดขึ้นแล้ว   
4.  เรื่องการท าแนวกั้นอันตรายตรงท่ีแขวงการทางมาวางท่อบกซอยเจริญสันติธรรม  
หมู่ท่ี  10  ประชาชนแจ้งมาว่ามันชิดกับทางเข้าซอยเจริญสันติธรรมมากเกินไปกังวลว่า
จะเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรไป - มา  ควรจะห่างออกไปอีกสัก  1  เมตร  นะครับ 
 

ประธานสภาฯ       ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
   

นายยงยุทธ   สังฆ์ส าราญ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตช้ีแจงเรื่องท่ีได้รับแจ้งจาก  นายธนูศักดิ์           
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แพเพชรทอง  สท.เขต 1  ครับ  เรื่องแรก  ท่ีสอบถามในการท าถนนของหมู่ท่ี  3  บ้าน
ปากคู  ท่ีสนามกีฬาครับ  ในวันท่ี  21  กันยายน  2563  นี้  เทศบาลจะขอยื่นกันเงิน
ต่อสภาฯ  เนื่องจากเบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณนี้  เพราะเงินงบประมาณเพิ่งได้รับ
โอนจัดสรรเข้ามา  ไม่สามารถจัดท าโครงการให้ทันในปีงบประมาณประจ าปี  2563  
ต้องกันเงินไว้เพื่อท าในปีงบประมาณประจ าปี  2564  เรื่องท่ี  2  ถนนสายหมออี๊ด – 
ส านักไฟ  ท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ ฝนหยุดเมื่อใดเทศบาลจะด าเนินถมหลุมบ่อครับ  ส าหรับ
เรื่องท่ี  3  การท าแนวกั้นน้ าของหมู่ท่ี  5  บ้านบ่อน้ าร้อน  ตอนนี้ติดอยู่ท่ีกรมเจ้าท่ายัง
ไม่ได้ตอบหนังสือท่ีเทศบาลได้ขออนุญาตเข้าท าในเขตรับผิดชอบของกรมเจ้าท่ี เทศบาล
จะส่งหนังสือไปอีกครั้งหนึ่ง  และจะขอกันเงินต่อสภาฯ  ไว้ก่อน  ส าหรับแนวกัน
อันตรายตรงซอยเจริญสันติธรรม  หมู่ท่ี  10 ผู้ท่ีขอท าแนวกันนั้นซึ่งแขงการทางได้
อนุญาตให้ท า  เทศบาลจะประสานกับผู้ท าว่าจะขอให้ขยับออกไปอีกได้หรือไม่  และขอ
ช้ีแจงอีกเรื่องท่ี นายธนูศักดิ์  แพเพชรทอง  สท.เขต 1  ได้ติดตามทวงถามการซ่อมถนน
สายไส - ปากคู  ท่ีถนนเป็นหลุมเป็นบ่อในสมัยประชุมสภาฯ  ครั้งท่ีแล้ว  ซึ่งเทศบาลได้
ประสานไปยัง  อบจ.  และ  อบจ.ได้ตอบมาแล้ว  เทศบาลจะขออนุมัติจากสภาฯ  ขอใช้
เงินสะสมในการด าเนินการต่อไปครับ  ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการยืนยันสิทธิ์ผู้สูงอายุ  
ในกรณีท่ีผู้สุงอายุใช้บัญชีเงินฝากของผู้สูงอายุเอง  ไม่ได้มอบอ านาจให้ใช้บัญชีเงินฝาก
ของบุคคลอื่นรับเงินแทนผู้สูงอายุก็ไม่ต้องมายืนยันนะครับ  ยืนยันเฉพาะท่ีมอบอ านาจ
ใหใ้ช้บัญชีบุคคลอื่นรับเงินแทนผู้สูงอายุเท่านั้น  และส าหรับเงินผู้สูงอายุยังไม่เข้าบัญชี
ในเดือนนี้  เนื่องจากเงินดังกล่าวเป็นเงินท่ีกรมบัญชีกลางได้โอนตรงไปยังบัญชีผู้สูงอายุ
ไม่ใช่เงินของเทศบาลนะครับ  เทศบาลเพียงแต่มีหน้าท่ีรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและส่ง
ข้อมูลให้กรมบัญชีกลางโอนเงินให้ผู้สูงอายุเท่านั้นครับ  ทราบว่ากรมบัญชีกลางจะโอน
ในช่วงวันท่ี  20  กันยายน  2563  นี้ครับ  ขอฝากให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุ
และลูกหลานผู้สูงอายุในพื้นท่ีรับผิดชอบด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ      
    

ประธานสภาฯ       มีท่านใดจะเสนอเรื่องใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โปรดน าเรียนท่ีประชุม 
 

นายประยงค์  เพชรหนู  สท.เขต  2  กระผมขอน าเรียนเรื่องท่ีประชาชนขอฝากมาให้แจ้งว่าถนนของ  หมู่ท่ี   
7  สายข่ายลูกเสือ  มีหลุมมีบ่อ  ผู้ใช้ถนนรถจักรยานยนต์ล้มประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
ซึ่งอันตรายมากต่อผู้ใช้ถนนสายนี้  ขอให้เทศบาลด าเนินการแก้ไขซ่อมแซมให้ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ       ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องช้ีแจงครับ 
 

นายยงยุทธ   สังฆ์ส าราญ   รองนายกเทศมนตรีฯ  ขออนุญาตช้ีแจง  ถนนสายนี้เป็นรอยต่อระหว่างต าบลพลาย 
วาสกับต าบลกรูด  เทศบาลได้ประสานไปยัง  อบจ.  ให้ช่วยด าเนินแก้ไขอยู่แต่ยังไม่ได้
รับค าตอบครับ  หาก  อบจ.แจ้งมาอย่างไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ  ผมถือโอกาสแจ้ง
เรื่องถนนท่ีได้เข้าด าเนินการแต่ผู้รับจ้างล่วงเลยสัญญาเสียค่าปรับหลายวันแล้ว  จ านวน  
2  สาย  คือสายของหมู่ท่ี  10  และหมู่ท่ี  1  ส าหรับหมู่ท่ี  10  ถูกปรับไปแล้ว  74  
วันๆ  เจ็ดพันกว่าบาท  ถ้าค่าปรับเลยร้อยละ  15  ของวงเงินค่าจ้างจะสามารถยกเลิก
สัญญาได้  ส่วนของหมู่ท่ี  1  วันท่ี  18  กันยายน  2563  นี้  จะครบ  3  เดือน  
ประชาชนถามว่าท าไมไม่ยกเลิกสัญญา  เทศบาลยังยกเลิกสัญญาไม่ได้เพราะค่าปรับยัง
ไม่เกินร้อยละ  15  ของวงเงินค่าจ้าง  จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบและขอฝากให้ท่าน
สมาชิกช้ีแจงให้ประชาชนทราบด้วยครับ  และเทศบาลจะเข้าช้ีแจงให้ประชาชนทราบ
ในท่ีประชุมหมู่บ้านอีกครั้ง  ขอบคุณครับ   

ประธานฯ                    มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรือ เสนอเรื่องอื่นให้สภาฯรับทราบหรือไม่     
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ที่ประชุม            ไม่มี  
 

ประธานฯ                   การประชุมสภาสมัยประชุมวิสามัญสมัยท่ี  1  ครั้งท่ี  1 ประจ าปี พ.ศ.2563 ได้
ด าเนินการตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว  เมื่อไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มเติม  ขอปิดประชุม          

   

เลิกประชุม  เวลา   ๑1.20  น. 
 
 

  (ลงช่ือ)                                ผู้จดรายงาน     
                                            (นายวีรวัฒน์  เมืองน้อย) 
                                                                   เลขานุการสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

(ลงช่ือ)                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                            (นายวิสุทธิ์  พัฒน์จีน) 

         ท าหน้าท่ีประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

(ลงช่ือ) 
 (นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 

                ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบถูกต้องแล้ว 
เมื่อวันท่ี  16  กันยายน   พ.ศ. ๒563  
      สภาเทศบาลต าบลกรูด  ได้รับรองรายงานการประชุมครั้ง 

นี้แล้ว   ในการประชุมสภาสมัย.....................สมัยท่ี...........
ครั้งท่ี.....ประจ าปี  2563  เมื่อวันท่ี…… เดือน......................
พ.ศ.  2563      

(ลงช่ือ)         กรรมการ  
         (นายสมโชค   สังฆ์ส าราญ)    
   
(ลงช่ือ)      กรรมการ  ลงช่ือ 
          (นายประยงค์    เพชรหนู)    (นายทัตพล  เพชรจ าเริญ) 
              ประธานสภาเทศบาลต าบลกรูด 
(ลงช่ือ)        กรรมการ 
         (นายสายัณห์    เมืองข า) 
                                                                  
         
                                                      
                                                                                    
 
    
 
 
 


